

ความสำเร็จของ “บีดับบลิว พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น บาย เบสต์เวสเทิร์น”



ต่อเนื่องจากการประกาศเปิดตัวแคมเปญ “ทูเดย์ เบสต์เวสเทิร์น” (Today’s Best Western) เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา เบสต์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ทฯ ได้เผยแพร่เรื่องราวและเบื้องหลังความสำเร็จ “ปีไฮน์เดอะแบรนด์ส (Behind the Brands)” ของแบรนด์ “บีดับบลิว พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น บาย เบสต์เวสเทิร์น (BW Premier Collection by Best Western)” หนึ่งใน 3 แแบรนด์โรงแรมแบบซอฟต์แวร์แบรนด์ภายใต้การบริหารของเบสต์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ทฯ ที่กำลังเติบโตและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนทั่วโลก ภายหลังจากเปิดตัวไปเมื่อกลางปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมีโรงแรมที่เปิดให้บริการแล้วและอยู่ภายใต้การพัฒนาจำนวนกว่า 114 แห่ง ในเมืองสำคัญทางด้านธุรกิจและท่องเที่ยวครอบคลุมทั่วโลก อาทิเช่น

- โรงแรมอมาแรนซ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต บีดับบลิว พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น บาย เบสต์เวสเทิร์น
- โรงแรมบลูเพียร์ พัทยา บีดับบลิว พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น บาย เบสต์เวสเทิร์น
- โรงแรมเบลค โฮเทล นิวออร์ลีนส์ บีดับบลิว พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น บาย เบสต์เวสเทิร์น รัฐลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
- โรงแรมโฮเทล ลอร์เซต โอเปรา บีดับบลิว พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น บาย เบสต์เวสเทิร์น ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
- โรงแรมมารี วิลลา โฮเทล บูกาเรสต์ บีดับบลิว พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น บาย เบสต์เวสเทิร์น ประเทศโรมาเนีย
- โรงแรมโฮเทล ชิเรน ดับบลิว พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น บาย เบสต์เวสเทิร์น คาปรี ประเทศอิตาลี
- โรงแรมโฮเทล นางาซากิ บีดับบลิว พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น บาย เบสต์เวสเทิร์น ประเทศญี่ปุ่น
- โรงแรมโฮเทล วันวันไฟว์ คิว บีดับบลิว พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น บาย เบสต์เวสเทิร์น เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- โรงแรมจอร์เจียคอร์ท โฮเทล บีดับบลิว พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น บาย เบสต์เวสเทิร์น ในเมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา

บีดับบลิว พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น บาย เบสต์เวสเทิร์น แแบรนด์โรงแรมระดับพรีเมียม ทันสมัย สะดวกสบาย เต็มเต็มความสุนทรีย์แห่งการพักผ่อนและประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับผู้เข้าพัก โรงแรมแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผสมผสานกลิ่นอายแห่งความเป็นท้องถิ่น จากสถานที่ตั้งที่แตกต่างกัน แต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานการบริการในระดับสากลของเบสต์เวสเทิร์น ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องพักรวมที่ทันสมัยหรูหรา เครื่องใช้ในห้องพักระดับพรีเมียม ห้องอาหารและบาร์ อีกทั้งบริการอาหารเช้าที่ปรุงสดใหม่ ดีต่อสุขภาพ และมีให้เลือกหลากหลาย

นอกจากนี้ แบรินด์โรงแรมแบบซอฟต์แวร์แบรินด์นี้ยังได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนทั่วเอเชีย เพราะถือเป็นอีก
หนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปิดให้บริการโรงแรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของแบรินด์เบสท์เวสเทิร์น
แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นเพื่อมอบความพึงพอใจให้กับแขกผู้เข้าพัก โดยเจ้าของโรงแรมสามารถ
เข้าถึงระบบการบริหารจัดการด้านการจองห้องพักและรายได้ โปรแกรมสะสมคะแนนสำหรับลูกค้า และโปรแกรม
สนับสนุนด้านการขายและการตลาดของเบสท์เวสเทิร์นได้

รอน โพล ประธานกรรมการอาวุโส และประธานฝ่ายปฏิบัติการ เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท กล่าวว่า “เรา
รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความความสำเร็จของแบรินด์ปีดับบลิว พรีเมียร์ คอลเล็กชั่น บาย เบสท์เวสเทิร์น ที่กำลังเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากทั้งนักลงทุนและผู้เข้าพัก อันเนื่องมาจากความโดดเด่นและเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของแบรินด์โรงแรมแบบซอฟต์แวร์แบรินด์นี้ นอกจากนี้ การเปิดตัวแคมเปญ “ปีไฮน์เดอะแบรินด์” ยังเป็นอีก
หนึ่งปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้แบรินด์โรงแรมนี้ได้รับการยอมรับในวงกว้าง เรายังคงมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับ
คุณภาพของการบริการ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการเข้าพักที่โรงแรมของเราทั่วโลก”

พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกโปรแกรมเบสท์เวสเทิร์นรีวอร์ดส เมื่อสำรองห้องพักที่โรงแรมในเครือเบสท์
เทิร์นเวสเทิร์นในเอเชีย ตั้งแต่วันที่ – 3 กันยายน พ.ศ. 2561 รับบัตรกำนัลเบสท์เวสเทิร์น ทราเวลการ์ด มูลค่า 20
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถใช้ได้ที่โรงแรมในเครือเบสท์เวสเทิร์นกว่า 4,200 แห่ง ใน 100 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้
โปรแกรมพิเศษนี้แล้ว ผู้ที่เป็นสมาชิกโปรแกรมเบสท์เวสเทิร์นรีวอร์ดส ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีก เช่น
สามารถใช้คะแนนสะสมไปแลกห้องพักฟรี ณ โรงแรมในเครือเบสท์เวสเทิร์นทั่วโลกได้ โดยที่คะแนนสะสมไม่มีวัน
หมดอายุ หรือมีสิทธิรับส่วนลดเมื่อสำรองห้องพัก นอกจากนี้ยังสามารถนำคะแนนไปแลกรับสิทธิประโยชน์มากมาย
สมัครเป็นสมาชิกโปรแกรมเบสท์เวสเทิร์นรีวอร์ดสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ [BestWestern.com/Rewards](https://www.bestwestern.com/Rewards)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักโดยใช้โปรแกรมนี้ได้ที่เว็บไซต์ www.bestwestern.com/AsiaSummer
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมในเครือเบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท ในเอเชียได้ที่
BestWesternHotelAsia.com

###

เกี่ยวกับเบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท

เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฟีนิกซ์ รัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
โรงแรมที่มีเครือข่ายทั่วโลก มากกว่า 4,200 โรงแรม* ในกว่า 100* ประเทศ เบสท์เวสเทิร์น มี 11 แบรินด์ในเครือ
ที่ตอบรับทุกระดับความต้องการของผู้พัฒนาโรงแรมและแขกผู้เข้าพักในทุกกลุ่ม ได้แก่ Best Western®, Best
Western Plus®, Best Western Premier®, Vib®, GLō®, Executive Residency by Best Western®, BW
Premier Collection®, BW Signature CollectionSM by Best Western, SureStay® Hotel by Best
Western, SureStay Plus® Hotel by Best Western และ SureStay Collection® by Best Western ปัจจุบัน
เบสท์เวสเทิร์น ให้บริการในอุตสาหกรรมโรงแรมมายาวนานมากกว่า 70 ปี มีบริการที่ครอบคลุมทั้งในด้านการปฏิบัติ

การ การขาย และการตลาด ซึ่งเพียบพร้อมด้วยระบบสำรองห้องพักออนไลน์และโซเชี่ยลมีเดีย รวมทั้งโปรแกรม สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเบสท์เวสเทิร์นรีเวิร์ดสที่มีสมาชิกถึง 32 ล้านคน ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่โปรแกรมที่คะแนนสะสม ไม่มีวันหมดอายุ และสามารถใช้จ่ายคะแนนสะสมได้ที่โรงแรมในเครือเบสท์เวสเทิร์นทั่วโลก เบสท์เวสเทิร์น โฮเทล แอนด์รีสอร์ท เอเชีย เปิดตัวครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบัน มีโรงแรมให้บริการครอบคลุมทั้ง 8 ประเทศในภูมิภาค* และกว่า 100 โรงแรม*ที่กำลังให้บริการและอยู่ในระหว่างการพัฒนา สามารถรับชมข้อมูล เพิ่มเติมของแต่ละโรงแรมหรือข้อมูลเบสท์เวสเทิร์นในแต่ละประเทศได้ที่ www.bestwestern.com สำหรับข้อมูล ของแต่ละโรงแรมหรือข้อมูลเบสท์เวสเทิร์นในเอเชีย กรุณาเข้าชมที่ www.bestwesternhotelasia.com และ สำหรับด้านการลงทุนธุรกิจโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น ในภูมิภาคเอเชีย กรุณาเข้าชมที่ www.bestwesterndevelopers.com หรือติดต่อที่ asiadevelopment@bestwestern.com

*ตัวเลขโดยประมาณและอาจมีการเปลี่ยนแปลง